

07/01/19 THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

Mt 4,12-17.23-25

^{4:12} Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê.

^{4:13} Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvunlun và Náptali,

^{4:14} để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói:

^{4:15} Này đất Dơvunlun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giơđan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại!

^{4:16} Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

^{4:17} Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần".

^{4:23} Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân.

^{4:24} Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyria. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỵ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.

^{4:25} Từ miền Galilê, vùng Thập Tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê và vùng bên kia sông Giơđan, đám đông lũ lượt kéo đến đi theo Người.

ÁNH SÁNG ĐÃ BỪNG LÊN

“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4,16)

Suy niệm: Ánh sáng huy hoàng bừng lên tại cánh đồng Bê-lem, ánh sao lạ rực rỡ trên bầu trời đêm Giê-ru-sa-lem, nhưng dân cư tại đó vẫn say giấc mộng; chỉ có đám mục đồng còn thức canh giữ đoàn chiên đón nhận được lời loan báo Hải Nhi giáng sinh, và chỉ có ba nhà chiêm tinh theo ánh ngôi sao lạ tìm đến thờ lạy. Các mục đồng, những người nghèo khó chất phác đơn sơ, và ba nhà chiêm tinh, bậc thức giả say mê kiếm tìm Chân Thiện Mỹ, họ tuy khác nhau về tầng lớp xã hội nhưng cùng đại diện cho những người thiện tâm, không “ngủ mê” trong tự mãn, đam mê, nhưng nỗ lực vươn lên không ngừng, để “bắt đầu và lại bắt đầu”, bắt chấp những thách đố, những cạm bẫy trần gian: Họ là những người nhìn thấy ánh sáng hiển linh của Con Thiên Chúa làm người.

Mời Bạn: Bốn lối sống “thời thượng” trong xã hội ngày nay là chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa cá nhân, chúng là những cản trở khiến con người không thể nhìn thấy ánh sáng hiển linh của Chúa Ki-tô. Chúng ta có đang bị những lối sống ấy chi phối khiến cho ánh sáng của Đức Ki-tô không thể bừng lên trong thế gian này không?

Chia sẻ: Đâu là những dấu hiệu cho thấy lối sống thế tục đang len lỏi vào và làm biến chất đời sống kitô hữu?

Sống Lời Chúa: Xét mình: Cách tôi làm ra và sử dụng của cải vật chất có bị tiêm nhiễm bởi lối sống thế tục không?

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt cho con nhìn thấy Ánh Sáng của Chúa, và sống theo Chân Lý của Ngài.*